



สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด  
DEPARTMENT OF MINERAL RESOURCES SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

[www.dmrcoop.com](http://www.dmrcoop.com)

## สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด

ประจำเดือนตุลาคม 2560

สวัสดิสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ทุกท่าน วันนี้มีข่าวมาแจ้งถึงความคืบหน้า ในการให้บริการสมาชิกหลายเรื่อง ดังนี้

บำเหน็จให้แก่สมาชิกไปแล้ว 94 ราย เป็นจำนวนเงิน 770,750.- บาท ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนเงินไม่น้อยที่ สหกรณ์ฯดูแลสมาชิกที่ร่วมกันเป็น เจ้าของสหกรณ์ฯ มาโดยตลอด

สหกรณ์ฯให้สมาชิกสามารถตรวจสอบ ข้อมูลส่วนตัวและการพิมพ์ใบเสร็จ รับเงินได้เอง หรือก่อนสิ้นเดือนสมาชิก สามารถเข้าไปดูว่าสิ้นเดือนสหกรณ์ฯ จะหักเงินเดือนเป็นจำนวนเงินเท่าใด โดยเข้าไปที่ [www.dmrcoop.com](http://www.dmrcoop.com) ซึ่งมีสมาชิกหลายท่านที่ถูกใจ และ ไม่ถูกใจ ฝ่ายจัดการฯขอยืนยันว่ายินดี ให้บริการแก่สมาชิกทุกท่านถ้าหาก ท่านใดไม่สะดวกหรือไม่สามารถจะ เข้าเว็บไซต์ได้โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่จะให้รายละเอียดกับท่าน หรือจะสั่งพิมพ์ใบเสร็จให้ได้ตาม ความประสงค์ของสมาชิก

### การขยายวงเงินกู้สามัญ

สหกรณ์ฯได้ขยายวงเงินกู้สามัญ เพิ่มขึ้นเป็น 1,5000,000.- บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด ซึ่งสามารถ ช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็นต้อง ใช้เงินได้มากขึ้นในระดับหนึ่งแม้จะมี เสี่ยงบ่นเรื่องการหาผู้ค้ำประกันบ้าง แต่การค้ำประกันเป็นระเบียบปฏิบัติ หรือข้อกำหนดของการกู้เงินที่เราทุกคนปฏิบัติกันมาทุกยุคทุกสมัย ดังนั้น การลงนามเป็นผู้ค้ำประกัน นับว่าเป็น สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง สมาชิกจะต้อง ไตร่ตรองให้ดีก่อนลงนาม เพราะเป็น ภาระที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบ เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

### เงินฝาก

สหกรณ์ฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับบริการสมาชิกที่ต้องการ ออมเงินประเภทใหม่ คือ “เงินฝาก ออมทรัพย์ แบบมีเป้าหมาย” อัตราดอกเบี้ย 2.25%ต่อปี เงินฝาก ประเภทนี้ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่อิงกับ เป้าหมายการเข้าดอกเบี้ยของ สหกรณ์ฯ ที่กำหนดการเข้าดอกเบี้ยไว้ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เงินฝาก ประเภทนี้จะได้รับดอกเบี้ย 2.25%ต่อปี เมื่อเงินฝากแต่ละยอดจะต้องผ่านการ เข้าดอกเบี้ยก่อนอย่างน้อย 1 ครั้ง ถ้าถอนก่อนกำหนดเวลาการเข้า ดอกเบี้ยของสหกรณ์ฯ อัตราดอกเบี้ย ที่ได้รับจะไม่เป็นไปตามประกาศ ของสหกรณ์ฯ

มีสมาชิกบางท่านมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนว่า การให้ตรวจสอบ ข้อมูลทางเว็บไซต์เป็นการเปิดเผย ข้อมูลสู่สาธารณะ สหกรณ์ฯขอเรียนว่า ไม่เป็นความจริงเพราะการเข้า ถึงข้อมูล สมาชิกจะต้องแสดงรหัส สมาชิกและรหัสผ่าน ซึ่งตัวรหัสผ่าน เป็น สิ่ง ที่ สำคัญ เช่นเดียวกับ รหัสเอทีเอ็ม และสมาชิกสามารถ เปลี่ยนรหัสผ่านก็ครั้งก็ได้ ขอเพียง เมื่อเปลี่ยนแล้วโปรดจำรหัสของท่านเองให้ได้

### เงินบำเหน็จสมาชิก

สหกรณ์ฯมอบเงินบำเหน็จเป็น สวัสดิการให้แก่สมาชิกที่เกษียณหรือ ลาออกจากราชการและเป็นสมาชิก สอ.กทธ.มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับปี 2560 สหกรณ์ฯได้จ่ายเงิน

### ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนของสมาชิก สหกรณ์ฯได้พัฒนาเว็บไซต์ของ